

Số: 10 /BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Báo cáo số: 452/BC-UBND, ngày 13/6/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Tình hình triển khai và kết quả tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước cơ bản thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện⁽¹⁾ các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công khai tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị vật tư...

- Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, công tác tuyên truyền, quán triệt, công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng ngân sách; công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành có liên quan được thực hiện thường xuyên trong việc tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- UBND huyện đã tổ chức tiếp Công dân trên địa bàn huyện theo định kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2024 chưa có công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

- Triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các nội dung chủ yếu tập trung vào các

¹ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1764/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Quyết định số 35/QĐ-UBND, ngày 29/02/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; đất đai, tài nguyên khoáng sản...

1.1. THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, hội nghị... trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

1.2. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước:

Việc triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và kiểm soát chi thường xuyên đúng chế độ, đảm bảo tiến độ và hợp lý. Ngay từ đầu năm 2024 các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm được 10% chi thường xuyên với số tiền là 5.602 triệu đồng; trong 6 tháng đầu năm 2024 tiết kiệm sau đấu thầu là 105.208.178 đồng, chiếm tỷ lệ 0,273%.

1.3. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:

Thường xuyên tổ chức triển khai theo sự hướng dẫn của các ngành có liên quan. UBND huyện đã các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; thực hiện việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng và phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

1.4. THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng:

Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật tránh tình trạng sử dụng nhà, đất lãng phí; quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc theo quy định.

1.5. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

Thường xuyên công khai minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thực hiện công khai đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và các loại khoáng sản khác nhằm đưa công tác quản lý, khai thác đúng theo kế hoạch, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

1.6. THTK, CLP trong công tác đào tạo, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

Tiếp tục xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý để sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện có; thực hiện tinh giản biên chế đối với các cán bộ công chức, viên chức không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỷ luật lao động; tổ chức việc thanh tra công chức trong thi hành công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây những nhiễu, phiền hà...

1.7. THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân:

Thường xuyên tăng cường kiểm tra, nắm bắt giá cả thị trường nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng; duy trì thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hạn chế tình trạng mua và sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây lãng phí tiền của người dân.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chú trọng việc triển khai thực hiện trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy vẫn còn nổi lên một số hạn chế, đề nghị cơ quan trình tiếp thu, làm rõ một số nội dung cụ thể:

Công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng; chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm; việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ở một số lĩnh vực chưa được lượng hóa bằng số liệu cụ thể như: Thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2024; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán (*Ngân sách nhà nước, các công trình, dự án hoàn thành chưa thể hiện số liệu cụ thể*); việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã được báo cáo đề cập nhưng chưa thấy đánh giá, cập nhật được (*số liệu công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, các nguồn vốn được phân cấp...*) hiệu quả khai thác, sử dụng đặc biệt trong tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, tài nguyên nước...; việc quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng lao động, thời gian lao động, sắp xếp bộ máy, nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm chưa được báo cáo đánh giá cụ thể.

Bổ sung số liệu, nội dung cụ thể đối với Chi cục thuế xử lý vi phạm hành chính về thuế (*mức độ cảnh cáo*) với 02 trường hợp theo từng lần phát sinh (*trong đó 02 tổ chức*²).

Số liệu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình,

² UBND xã Tu Mơ Rông và Phòng Kinh tế - Hạ Tầng.

cá nhân chưa khớp đúng với số liệu tại Báo cáo số: 472/BC-UBND, ngày 18/6/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 ở các đơn vị sử dụng ngân sách chưa được tiến hành thường xuyên. Đã tiến hành kiểm tra từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đối với 05 đơn vị nhưng chưa cập nhật số liệu báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 (tại Quyết định số 244/QĐ-UBND (CT), ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện về thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Dự án hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị triển khai năm 2023 trên địa bàn các xã).

Chưa báo cáo việc tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra như Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện với số tiền sai phạm 374.587.000 đồng. (Tại Kết luận số 01/KL-CTUBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông).

2. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Ban đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh thực hiện việc công khai, minh bạch trong kiểm kê, kê khai tài sản, nâng cao hiệu quả giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực được giao phụ trách; phân công, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THPTK, CLP tại cơ quan, đơn vị, nhất là việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí giao tự chủ được cấp thẩm quyền giao.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sư nghiệp thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn huyện năm 2023; tiến hành quyết toán các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng cường và thường xuyên hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc quản lý ngân sách và thực hiện chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn; khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các kết luận qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (nếu có) theo đúng quy định

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tiên

